

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LỘC VĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 127/BC-UBND

Lộc Vĩnh, ngày 20 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế tại khu vực xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc

Thực hiện Công văn số 5124/UBND-GT ngày 16 tháng 11 năm 2022 của UBND huyện Phú Lộc, về việc “Đoạn đường giữa Công ty Billion Max 1 và 2 nằm giữa xã Lộc Vĩnh và xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc đang có tình trạng đá dăm rơi vãi rất nhiều giữa đường khoảng 50m, làm ảnh hưởng đến phương tiện đi lại, dễ gây tai nạn giao thông “. Ảnh được chụp vào chiều ngày 15/11/2022. Kính gửi cơ quan chức năng kiểm tra xử lý từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh.

UBND xã Lộc Vĩnh báo cáo như sau:

Tuyến đường được phản ánh là tuyến Tây Cảng là tuyến đường huyết mạch vận chuyển hàng hóa cũng như vận chuyển vật liệu xây dựng để phục vụ các khu Công nghiệp đóng trên địa bàn xã và xây dựng các công trình tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, theo ranh giới 513 địa giới hành chính giáp ranh của xã Lộc Tiến và xã Lộc Vĩnh, vị trí được phản ánh thuộc xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vừa qua, UBND xã Lộc Vĩnh tiến hành tổ chức ngày chủ nhật xanh, ra quân phối hợp với UBND xã Lộc Tiến, Công ty SGH, Công ty Billion Max, Công Ty Nakamoto dọn dẹp các tuyến đường chính, xanh sạch đẹp, trong đó có tuyến đường Tây Cảng nói trên đem lại cảnh quan sáng đẹp và không ảnh hưởng đến giao thông.

UBND xã Lộc Vĩnh cũng đã tiến hành báo với các cơ quan chức năng trong việc xử lý nghiêm, quyết liệt với những trường hợp vi phạm không chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông, để rơi vãi đá dăm ảnh hưởng đến phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là trong việc thực hiện việc che đậy, đóng thùng hàng hóa cẩn thận, hạn chế những ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, hạn chế những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra cho người tham gia giao thông.

Để dứt điểm tình trạng các loại phương tiện quá tải không đảm bảo trong khi tham gia giao thông gây ảnh hưởng đến phương tiện đi lại và cản trở giao thông trên các tuyến đường trục chính của UBND xã Lộc Vĩnh. Các cá nhân, gia đình nào phát hiện hành vi, vi phạm trên hãy báo ngay cho UBND xã qua số điện thoại 02343872214 để phối hợp xử lý dứt điểm và kịp thời.

UBND xã Lộc Vĩnh kính báo cáo UBND huyện về nội dung phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành Đô thị thông minh tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Công Minh